

# ส่งออกไทยทรุดยาวถึงปี44 เหตุอียูไม่ยอมให้GSPใหม่

ผู้จัดการรายวัน - "พาณิชย์" แฉอียูเล่นบทยื้อให้ GSP โครงการใหม่ โดยต่ออายุโครงการเก่าที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้ไปถึง 1 ม.ค.2544 ส่งผลให้สินค้าไทย 3 กลุ่มทั้งประมง ผักผลไม้และอาหารแปรรูปต้องเสียภาษีเต็ม 100% ต่อไป ทั้งๆ ที่การคำนวณเบื้องต้นของไทยคร่าวๆ จะได้คืนสิทธิบางส่วน เตรียมลobbies อียูนำตัวเลขเศรษฐกิจปี 2540 ใช้เป็นฐานคำนวณให้ GSP ใหม่ พร้อมกับขอให้อียูเปลี่ยนกฎสินค้าที่ถูกตัดสิทธิแล้วจะไม่ได้สิทธิคืน

สถานการณ์ภาคส่งออกของไทยยังคงเวียนว่ายกับอุปสรรคจากการตั้งเขตการค้าของกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลก จนทำให้เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้มรสุมสภาพคล่องที่รัฐบาลพยายามยื่นมือเข้าช่วย กลุ่มอียูกลายเป็นกลุ่มการค้าใหญ่ที่ไทยยังแก้ไม่ตก

ประเทศไทยทำการค้ากับอียูติดอันดับ 3 ใน 3 แต่จนถึงขณะนี้อียูยังไม่ประกาศให้สิทธิGSPหรือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้ากลุ่มใหม่ของประเทศไทย แต่อย่างใดหลังจากตัดไปเมื่อต้นปี 2542 โดยเรื่องนี้ยึดถือและผู้ส่งออกรอกอยมานาน จนกระทั่งอียูได้ข้อสรุปว่าจะยังไม่ยอมให้ 3 กลุ่มใหม่อันได้แก่ 1. สินค้าประมง 2. ผักผลไม้และ 3. อาหารแปรรูปได้รับสิทธิ GSP จึงทำให้สินค้าทั้ง 3. กลุ่มอันเป็นสินค้าที่ไทยมีปริมาณส่งออกติดอันดับต้องแบกภาษีนำเข้า 100% จนไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้สหภาพยุโรป (อียู) ได้ประกาศที่จะต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) โครงการ

## ■ ส่งออก

ปัจจุบันได้แยกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่จะหมดอายุลงในสินค้านี้ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2544 ส่งผลให้สินค้าไทยที่ถูกตัดสิทธิไปแล้ว 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าประมง ผักผลไม้และอาหารแปรรูปยังคงต้องเสียภาษีเต็มอัตราที่อียูเรียกเก็บ เพราะจะไม่มีมีการพิจารณาในส่วนนี้แต่อย่างใด

"สินค้าไทยทั้ง 3 กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ 100% ไปแล้ว ก็จะต้องเสียภาษีเต็มเพดานที่อียูกำหนด แต่ในช่วงที่ผ่านๆมาไทยได้พยายามขอให้ทางฝ่ายอียูได้ใช้ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 เป็นฐานในการคำนวณการให้สิทธิ GSP โครงการใหม่ เพราะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้เป็นตัวเลขที่บ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยจริงๆ และผลจากการพิจารณาเบื้องต้นมีสินค้าไทยบางตัวที่ถูกตัดสิทธิไปแล้วจะได้รับสิทธิ GSP คืนมา แต่เมื่ออียูต่ออายุโครงการเดิมออกไปก็เท่ากับว่าไทยยังไม่ได้อะไรในตอนนี้อย่างไรก็ตาม

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า การดำเนินการต่อจากนี้ไป ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดท่าทีไปเจรจากับอียูอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ก็จะมีการประสานงานในระดับเจ้าหน้าที่ของอียูเพื่อขอให้อียูใช้ตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2540 มาใช้ในการคำนวณให้ได้

เขาเสริมว่าเท่าที่สำนักงานได้รับทราบจากทางฝ่ายอียูได้ยืนยันจะใช้ตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานโดยธนาคารโลก (World Bank) มาใช้ในการคำนวณ แต่จากการที่ทางสำนักงานฯ ได้ไปค้นพบว่าขณะนี้ธนาคารโลกมีตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดถึงปี 2539 เท่านั้น และหากอียูใช้ตัวเลขปี 2539 เป็นฐานในการคำนวณ

แล้ว ก็จะทำให้ไทยเสียเปรียบ เพราะในปีนี้เศรษฐกิจของไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะตกต่ำเหมือนในปี 2540

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เตรียมท่าทีในการเจรจากับอียูในเวทีต่างๆ ที่จะมีขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องของการให้สิทธิ GSP ของอียูที่ไม่มีบทบัญญัติหรือกฎหมายข้อบังคับที่จะคืนสิทธิให้กับประเทศที่ถูกตัดสิทธิไปแล้วในปีต่อๆ ไป หากสินค้านั้นๆ ไม่เข้าข่ายหรือส่งเข้าอียูเกินที่กำหนดไว้เนื่องจากเห็นว่าประเทศที่ให้สิทธิอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่นต่างก็มีบทบัญญัติตรงนี้และจะคืนสิทธิสินค้าที่ถูกตัดสิทธิไปแล้วในปีต่อไป หากเข้าตามเงื่อนไขที่กำหนด

แหล่งข่าวกล่าวว่าส่วนการที่จะนำประเด็นนี้เข้าไปหารือในองค์การการค้าโลก (WTO) ตามที่หลายฝ่ายได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่นั้น คงจะไม่ทำเพราะการให้ GSP ของอียูเป็นการให้ฝ่ายเดียวและให้เป็นการทำไปไม่ได้เลือกปฏิบัติในการให้ จะมีก็เพียงแต่หลักปฏิบัติเท่านั้นที่ทำให้บางประเทศได้เปรียบไทย ซึ่งก็ต้องหาทางไปชี้แจงให้อียูเข้าใจเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กรณีที่ให้สิทธิเป็นพิเศษในอัตราภาษีต่ำแก่ประเทศในกลุ่มแอนเดรียและกลุ่มประเทศแอฟริกา แคริเบียนและแปซิฟิก (ACP) เป็นต้น

กระทรวงฯ มีความเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่ผู้ผลิตผู้ส่งออกของไทยจะคอยแต่หวังพึ่งพาสิทธิ GSP เพียงอย่างเดียว เพราะในอนาคตสิทธิตัวนี้ในที่สุดก็จะต้องหมด ดังนั้น จึงควรที่จะหันมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ซึ่งเมื่อทำได้นานนี้แล้ว ก็ไม่คงกังวลว่าจะขายสินค้าไม่ได้ โดยเฉพาะตลาดอียูที่ต้องการสินค้าในระดับบน เช่น กุ้งที่แม้จะถูกตัดสิทธิ 100% ไปแล้ว แต่การส่งออกของไทยไปตลาดนี้ก็ยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น ■